

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TP
TỈNH TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 15/2022/DS-ST

Ngày: 17-02-2022

V/v Tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TP TỈNH TIỀN GIANG**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Trúc.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phùng Văn Luân
2. Ông Huỳnh Tấn Trãi

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Văn Chung, Thư ký Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 41/2021/TLST-DS ngày 02 tháng 3 năm 2021 về tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 58/2021/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 12 năm 2021 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Ngọc L, sinh năm 1975

Địa chỉ: ấp HQu, xã HTh, huyện TP, tỉnh Tiền Giang.

Người đại diện theo ủy quyền: Chị Huỳnh Hoàng Ph, sinh năm 1985

Địa chỉ: số 117/9 HV, phường A, thành phố MTh, tỉnh Tiền Giang.

(Theo Giấy ủy quyền ngày 24/02/2021)

- Bị đơn:

1/ Ông Hồ Văn L, sinh năm 1966

2/ Anh Hồ Văn M, sinh năm 1989

Cùng địa chỉ: ấp HQu, xã HTh, huyện TP, tỉnh Tiền Giang.

3/ Bà Lê Thị T (đã chết)

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà T:

1/ Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1940

Địa chỉ: ấp HPh, xã HTh, huyện TP, tỉnh Tiền Giang.

2/ Ông Hồ Văn L, sinh năm 1966

3/ Anh Hồ Văn S, sinh năm 1987

4/ Anh Hồ Văn M, sinh năm 1989

Cùng địa chỉ: ấp HQu, xã HTh, huyện TP, tỉnh Tiền Giang.

5/ Chị Hồ Thị L1, sinh năm 1991

Địa chỉ: thôn N, xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk.

(Chị Ph có mặt; ông L, anh M, bà K, anh S và chị L1 vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Trong Đơn khởi kiện, Bản tự khai ngày 24 tháng 02 năm 2021 và trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Huỳnh Thị Ngọc L và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn chị Huỳnh Hoàng Ph trình bày như sau:

Bà Huỳnh Thị Ngọc L có tham gia chơi hụi do bà Lê Thị T làm chủ các dây hụi như sau:

1/ Dây hụi thứ nhất: Hụi 3.000.000đồng, mỗi tháng khui 01 lần, khởi khui ngày 15/5/2018 (âm lịch), hụi gồm 28 phần, bà L tham gia 01 phần. Đến kỳ thứ 27 thì hụi bị ngừng. Dây hụi này bà T còn nợ bà L số tiền 81.000.000đồng.

2/ Dây hụi thứ hai: Hụi 3.000.000đồng, mỗi tháng khui 01 lần, khởi khui ngày 20/9/2018 (âm lịch), hụi gồm 27 phần, bà L tham gia 01 phần. Đến kỳ thứ 23 thì hụi bị ngừng. Dây hụi này bà T còn nợ bà L số tiền 69.000.000đồng.

3/ Dây hụi thứ ba: Hụi 2.000.000đồng, mỗi tháng khui 01 lần, khởi khui ngày 25/7/2019 (âm lịch), hụi gồm 31 phần, bà L tham gia 02 phần. Đến kỳ thứ 13 thì hụi bị ngừng. Dây hụi này bà T còn nợ bà L số tiền 52.000.000đồng.

4/ Dây hụi thứ tư: Hụi 3.000.000đồng, mỗi tháng khui 01 lần, khởi khui ngày 10/02/2020 (âm lịch), hụi gồm 26 phần, bà L tham gia 01 phần. Đến kỳ thứ 06 thì hụi bị ngừng. Dây hụi này bà T còn nợ bà L số tiền 18.000.000đồng.

Tổng 04 dây hụi trên, bà T còn nợ bà L số tiền là 220.000.000đồng. Sau đó, bà T có trả cho bà số tiền 17.500.000đồng nên còn nợ lại bà L số tiền 202.500.000đồng.

Trong thời gian bà T làm chủ hụi, chồng và con bà T đều biết. Bà L có một số lần đưa tiền góp hụi cho ông L. Đồng thời, trong mỗi dây hụi đều có con của bà T là anh Hồ Văn M tham gia, lấy tên thường gọi là Bí. Khi bà T bẻ hụi, anh M đứng ra thỏa thuận với các hụi viên cách trả nợ và có hứa sẽ trả nợ cho bà T. Trước đây, ông L và anh M đã bán một phần đất để trả một phần nợ cho các hụi viên. Sau đó, gia đình bà T sang tên phần đất còn lại của bà T và ông L cho anh M thì anh M và ông L không đồng ý cùng bà T trả nợ tiếp.

Nay, bà L yêu cầu bà Lê Thị T, ông Hồ Văn L và anh Hồ Văn M liên đới trả số tiền hụi là 202.500.000đồng, yêu cầu trả làm 01 lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, chị Huỳnh Hoàng Ph đại diện cho bà Huỳnh Thị Ngọc L trình bày như sau: Bà L xác định lại số tiền bà T còn nợ đây hội thứ nhất là 78.000.000đồng và đây hội thứ ba là 48.000.000đồng, bà T đã trả được số tiền 17.500.000đồng nên còn nợ lại tổng số tiền 195.500.000đồng. Bà Lê Thị T đã chết ngày 23/4/2021, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà T gồm mẹ bà T là bà Nguyễn Thị K, chồng bà T là ông Hồ Văn L, các con bà T gồm anh Hồ Văn S, anh Hồ Văn M và chị Hồ Thị L1. Do đó, nguyên đơn yêu cầu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà T gồm bà Nguyễn Thị K, ông Hồ Văn L, anh Hồ Văn S, anh Hồ Văn M và chị Hồ Thị L1 trên cơ sở di sản của bà T để lại cùng thực hiện nghĩa vụ của bà T liên đới cùng ông Hồ Văn L trả cho nguyên đơn số tiền nợ hội là 195.500.000đồng, yêu cầu trả làm 01 lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật, thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu anh M cùng trả.

* Trong Biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 15 tháng 3 năm 2021, trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, bị đơn bà Lê Thị T trình bày:

Bà thống nhất với lời trình bày của bà L về quá trình giao dịch và số tiền còn nợ lại. Bà đồng ý trả cho bà L số tiền hội 195.500.000đồng nhưng hiện tại hoàn cảnh gia đình bà khó khăn và không còn tài sản để trả nợ nên khi nào có tiền bà sẽ trả.

Bà đã làm chủ hội cách đây hơn 10 năm. Chồng và con của bà chỉ biết bà làm chủ hội và biết một số người tham gia chơi hội với bà nhưng không biết cụ thể bà chơi hội như thế nào bởi vì giao dịch với các hội viên là giao dịch riêng của bà và các hội viên do bà tự thực hiện tại quán buôn bán riêng, còn chồng và con bà ở nhà chính có công việc và thu nhập riêng. Tiền thu nhập từ hội bà chỉ choàng hội cho các hội viên không đóng hội mà không đóng góp gì cho gia đình. Ông L làm ruộng, trồng khóm có thu nhập riêng, không biết gì về việc chơi hội của bà. Nguyên đơn cho rằng con bà tên Hồ Văn M tên thường gọi là Bí chơi hội là không đúng, thực chất các phần hội mang tên là Bí là do bà tham gia không liên quan gì đến anh M. Do đó, bà đồng ý trả nợ cho nguyên đơn nhưng chỉ trách nhiệm cá nhân bà, không liên quan đến ông Hồ Văn L và anh Hồ Văn M.

Trước đây, khi mới bở hội, bà có thông báo cho gia đình bà nhưng không báo chính xác số tiền nợ, gia đình bà nghĩ bà nợ ít nên gia đình thống nhất bán một phần đất của gia đình để trả nợ cho bà. Tuy nhiên, số tiền bán đất chỉ trả được một phần nợ cho các hội viên trong đó có các hội viên kiện bà. Sau đó, bà thông báo cho chồng con bà biết số tiền bán đất chỉ trả được một phần hội bà còn nợ một số tiền rất lớn nên chồng và con bà không có khả năng giúp bà trả nợ tiếp. Bà cũng không xác định số tiền nợ hội của bà là bao nhiêu. Khi Tòa án mời làm việc công bố số nợ của bà thì chồng và con bà mới biết bà thiếu nợ nhiều. Nay, chồng và con bà không đồng ý trả nợ tiếp cho bà.

* Trong Biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 16 tháng 3 năm 2021, bị

đơn và người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị Tông Hồ Văn L trình bày: Ông là chồng của bà Lê Thị T. Ông và bà T sống chung nhà nhưng bà T có cát quán buôn bán riêng nên thường xuyên ở quán buôn bán và giao dịch chơi hội với các hội viên. Ông trông khóm nên thường không có mặt ở nhà, ông cũng không biết việc chơi hội của bà T như thế nào. Ông sống bằng thu nhập từ trông khóm tự lo cho gia đình, thu nhập từ hội của bà T bà T không có đóng góp và cũng không mua sắm tài sản gì cho gia đình. Do đó, nay qua yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đây là giao dịch của bà T không có liên quan gì đến ông và con ông anh Hồ Văn M, ông cũng không còn tài sản để trả nợ nên ông không đồng ý cùng bà T trả nợ cho hội viên.

* Trong Biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 16 tháng 3 năm 2021 và trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, bị đơn và người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị Tông Hồ Văn M trình bày:

Anh là con của bà Lê Thị T. Anh và bà T sống chung nhà nhưng bà T có cát quán buôn bán nên thường xuyên ở quán buôn bán và giao dịch chơi hội với các hội viên. Anh có kinh tế riêng nên thường đi làm không có mặt ở nhà, anh cũng không biết việc chơi hội của bà T như thế nào. Anh sống bằng thu nhập riêng tự lo cho gia đình, thu nhập từ hội của bà T bà T không có đóng góp và cũng không mua sắm tài sản gì cho gia đình.

Anh cũng không tham gia chơi hội do bà T làm chủ hội do anh không thích việc chơi hội. Tên thường gọi của anh là Bí. Việc trong danh sách hội có người tên Bí tham gia anh không biết là ai.

Về tài sản: Gia đình anh có tài sản chung là 02 phần đất, một phần khoảng 02 hecta và 01 phần 1,3hecta. Khi bà T bị vỡ hội, gia đình thỏa thuận bán phần đất 02 hecta của gia đình để trả nợ cho bà T, đồng thời phải cắt phần đất còn lại chia cho các thành viên trong gia đình, trong đó có anh. Do đó, các thành viên trong gia đình làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho anh. Anh đã được đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc này đã thực hiện rất lâu nhưng không có ai ngăn cản gì nên là hợp pháp. Trước đây, khi mới vỡ hội bà T có nói bà nợ 1.000.000.000đồng nên gia đình anh có thỏa thuận bán đất như trên. Sau đó, bà T thông báo còn nợ một khoản tiền nợ lớn nữa nên anh và ông L không còn khả năng phụ bà T trả tiền.

Do đó, nay qua yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đây là giao dịch của bà T không có liên quan gì đến anh và cha anh nên anh không đồng ý cùng bà T trả nợ cho hội viên.

Bà T chết ngày 23/4/2021. Nhân thân của bà T như sau: cha bà T là ông Lê Văn Tr (đã chết), mẹ bà T là bà Nguyễn Thị K, chồng bà T là ông Hồ Văn L, các con bà T gồm anh Hồ Văn S, anh Hồ Văn M và chị Hồ Thị L1. Ngoài ra, bà T không còn

con riêng hoặc con nuôi nào khác. Khi bà T chết không để lại di chúc và cũng không để lại bất cứ tài sản nào do trước đó đã bán toàn bộ tài sản để trả nợ.

Về khoản nợ mà bà T thừa nhận, anh không có tham gia chơi hụi nên không biết chính xác số nợ nhưng anh nghĩ là đúng. Nay bà T không còn tài sản gì để thi hành án. Anh không đồng ý dùng tài sản cá nhân để trả nợ cho bà T.

* Tại Bản tự khai ngày 21 tháng 6 năm 2021, người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T chị Hồ Thị L1 trình bày: Chị là con ruột của bà Lê Thị T và ông Hồ Văn L. Chị thống nhất với lời trình bày của anh Hồ Văn M về nhân thân của mẹ chị. Khi mẹ chị chết không để lại di chúc và không để lại bất kì tài sản gì nên chị cũng không được hưởng bất kì phần di sản nào của mẹ chị. Do chị ở xa nên việc chơi hụi giữa mẹ chị và các hụi viên như thế nào chị hoàn toàn không biết. Vì vậy, chị không đồng ý trả nợ thay cho mẹ chị và cũng không có được chia thừa kế để thực hiện nghĩa vụ của mẹ chị. Qua yêu cầu của nguyên đơn, chị có ý kiến như sau: Về khoản nợ thì đề nghị Tòa án xem xét theo quy định. Về trách nhiệm trả nợ thì chị không đồng ý trả nợ thay cho mẹ chị.

* Đối với người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T là bà Nguyễn Thị K và anh Hồ Văn S: Tòa án đã tiến hành thông báo thụ lý vụ án, triệu tập họp lệ nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt không rõ lý do và cũng không có văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Huỳnh Thị Ngọc L.

* Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm tại phiên tòa như sau: Về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là tuân thủ đúng quy định pháp luật. Về việc giải quyết vụ án: đề nghị chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền nợ hụi là 195.500.000đồng khi án có hiệu lực pháp luật, không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn ông Hồ Văn L liên đới cùng người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn và là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T ông Hồ Văn L và anh Hồ Văn M, người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T chị Hồ Thị L1 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T bà Nguyễn Thị K và anh Hồ Văn S đã được Tòa án triệu tập họp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa không lý do, căn cứ vào Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các đương sự theo thủ tục chung.

[2] Về nội dung tranh chấp:

[2.1] Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Huỳnh Thị Ngọc L và bị đơn bà Lê Thị T trình bày thống nhất với nhau các nội dung sau: Bà Lê Thị T làm chủ hội, bà Huỳnh Thị Ngọc L có tham gia dây hội do bà T làm chủ 04 dây mỗi tháng khai 01 lần. Dây hội thứ nhất hội 3.000.000đồng, khởi khai ngày 15/5/2018 (âm lịch), hội gồm 28 phần, bà L tham gia 01 phần, đến kỳ thứ 27 thì hội bị ngừng, bà T còn nợ bà L 78.000.000đồng. Dây hội thứ hai hội 3.000.000đồng, khởi khai ngày 20/9/2018 (âm lịch), hội gồm 27 phần, bà L tham gia 01 phần, đến kỳ thứ 23 thì hội bị ngừng, bà T còn nợ bà L 69.000.000đồng. Dây hội thứ ba hội 2.000.000đồng, khởi khai ngày 25/7/2019 (âm lịch), hội gồm 31 phần, bà L tham gia 01 phần, đến kỳ thứ 13 thì hội bị ngừng, bà T còn nợ bà L 48.000.000đồng. Dây hội thứ tư hội 3.000.000đồng, khởi khai ngày 10/02/2020 (âm lịch), hội gồm 26 phần, bà L tham gia 01 phần, đến kỳ thứ 06 thì hội bị ngừng, bà T còn nợ bà L 18.000.000đồng. Tổng 04 dây hội trên, bà T còn nợ bà L số tiền là 213.000.000đồng đến nay chưa trả. Sau đó, bà T có trả cho bà số tiền 17.500.000đồng nên còn nợ lại bà L số tiền 195.500.000đồng. Lời trình bày của các đương sự là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử công nhận những tình tiết các đương sự trình bày nêu trên là sự thật. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà T còn nợ bà L số tiền nợ hội là 195.500.000đồng.

[2.2] Bà L yêu cầu ông L và bà T phải cùng trả nợ cho bà vì ông L và bà T là vợ chồng, mặc dù ông L không tham gia chơi hội với bà. Bà T và ông L đều xác định đây là nghĩa vụ riêng của bà T do ông L không có làm chủ hội, bà T giao dịch với các hội viên tại quán buôn bán riêng nên ông L không biết, đồng thời, ông L có thu nhập từ nghề trồng khóm đủ để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình nên ông L không có nghĩa vụ gì đối với khoản nợ này. Xét thấy: Bà T và ông L là vợ chồng hợp pháp chung sống với nhau từ năm 1986. Tuy ông L không tham gia chơi hội cùng bà T và cũng không biết bà T giao dịch với hội viên nào nhưng ông L biết việc bà T làm chủ hội đã hơn 10 năm, thời gian này ông bà vẫn là vợ chồng hợp pháp, vẫn sống chung, sinh hoạt chung, mặc dù mỗi người đều tạo ra nguồn thu nhập khác nhau nhưng quá trình chung sống thu nhập từ tiền hội của bà T được nhập vào thu nhập chung của gia đình giải quyết cho nhu cầu thiết yếu của gia đình, khi bà T thông báo nợ hội ông L cũng đồng ý bán tài sản chung của gia đình để thanh toán nợ cho các hội viên. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định đây là nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 37 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nên ông L phải có trách nhiệm liên đới cùng bà T thanh toán nợ cho bà L theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Điều 288 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[2.3] Trong quá trình giải quyết vụ án, bà T chết vào ngày 23/4/2021. Bà T chết không để lại di chúc. Căn cứ Điều 651 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Hội

đồng xét xử xác định những người thừa kế theo pháp luật của bà T gồm: mẹ bà T là bà Nguyễn Thị K, chồng bà T là ông Hồ Văn L, các con bà T gồm anh Hồ Văn S, anh Hồ Văn M và chị Hồ Thị L1. Những người thừa kế của bà T vừa nêu trong phạm vi tài sản của bà T để lại phải có nghĩa vụ liên đới cùng ông Hồ Văn L thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Huỳnh Thị Ngọc L theo quy định tại Điều 615 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[2.4] Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu anh Hồ Văn M liên đới cùng các bị đơn khác trả tiền cho nguyên đơn. Xét thấy, việc thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên căn cứ khoản 2 Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện này của đương sự, anh Hồ Văn M không phải liên đới cùng những người thừa kế của bà Lê Thị T và ông Hồ Văn L trả nợ cho nguyên đơn.

[2.5] Nguyên đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền ngay khi án có hiệu lực pháp luật, những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của bà T và ông L không đồng ý. Xét thấy, nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu bị đơn trả tiền nhưng bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng thỏa thuận. Do đó, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp là hoàn toàn do lỗi của bị đơn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao hội cho hội viên theo đúng thỏa thuận là vi phạm nghĩa vụ giao hội của chủ hội theo quy định tại các Điều 280 và 471 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 29 của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ quy định về họ, hội, biểu, phường và Điều 23 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hội, biểu, phường. Do đó, bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ giao hội khi đến hạn, nay lại xin kéo dài thời hạn trả nợ là gây thiệt hại cho quyền lợi của nguyên đơn và không được nguyên đơn chấp nhận nên yêu cầu thực hiện nghĩa vụ ngay khi án có hiệu lực pháp luật của nguyên đơn là có cơ sở, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2.6] Về lãi suất do các bị đơn đã chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền từ khi vi phạm thỏa thuận đến ngày xét xử và vấn đề bồi thường thiệt hại, nguyên đơn không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[2.7] Do các đương sự không có thỏa thuận về việc trả lãi nên lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền từ khi nguyên đơn có yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì còn phải chịu thêm khoản lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[3] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có phần phù hợp với nhận định trên nên Hội đồng xét xử chấp nhận phần phù hợp.

[4] Về án phí sơ thẩm: Những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị T gồm bà Nguyễn Thị K, ông Hồ Văn L, anh Hồ Văn S, anh Hồ Văn M và chị Hồ Thị L1 trong phạm vi di sản của bà Lê Thị T để lại cùng ông Hồ Văn L có

Hoàn trả cho nguyên đơn bà Huỳnh Thị Ngọc L 5.062.000đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 20899 ngày 24/02/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TP tỉnh Tiền Giang.

3/ Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

4/ Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TG;
- VKSND h. TP - TG;
- THADS h.TP - TG;
- Các đương sự;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Nguyễn Huỳnh Trúc